

หนังสือขอมอนผันผันการจัดทำและสงรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19

ที่ ลป./63/014

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

เรื่อง การขอมอนผันผันระยะเวลาการนำส่งงบการเงินรายไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (ฉบับแก้ไข)
เรียน เลขานุการ สำนักคณะกรรมการกกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") มีความประสงค์จะขอมอนผันผันการจัดทำ และสง รายงานที่แสดงฐานะและผลการดำเนินงานสำหรับงบการเงินรายไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 เนื่องจากบริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้พนักงานจำนวนหนึ่ง ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในการจัดทำรายงานทางการเงิน ของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) และของ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต (บริษัทร่วม) ได้แก่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินประจำประเทศไทย ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี นักคณิตศาสตร์ประกันภัย รวมเป็นจำนวน 12 คน ต้องถูกกักตัวช่วงเวลาที่ต้องจัดทำงบการเงินให้เสร็จ คือช่วงวันที่ 25 มีนาคม 2563 - 7 เมษายน 2563 ทำให้การนำตัวเลขจากงบการเงินของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมมาจัดทำเป็นงบการเงินรวมเกิดความล่าช้า ด้วยเอกสารสำคัญบางส่วนไม่สามารถส่งทางอีเมล และไม่สามารถนำกลับไปทำที่บ้านไปได้ เพราะอาจทำให้ข้อมูลสูญหาย รวมถึงระบบการจัดเก็บเอกสารยังไม่สามารถรองรับเอกสารที่ใช้ประกอบการทำงานทางการเงินได้ครบถ้วน ทำให้บุคคลกลุ่มดังกล่าวมีข้อจำกัดในการจัดทำรายงานทางการเงิน

จากความล่าช้าในการจัดทำงบการเงินของบริษัทข้างต้น ประกอบกับในเดือนเมษายน 2563 บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทผู้สอบบัญชีมีนโยบายให้พนักงานเว้นระยะห่างในการทำงาน โดยให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน ทำให้การติดต่อสื่อสาร การซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตรวจสอบงบการเงิน และการตรวจสอบเอกสารของผู้สอบบัญชีไม่สามารถกระทำได้อย่างรวดเร็วดังปกติ เนื่องจากเอกสารบางส่วนโดยเฉพาะเอกสารสำคัญต้องไปทำการตรวจสอบที่สำนักงานไม่สามารถส่งให้บริษัทผู้สอบบัญชีทางอีเมลได้ ส่งผลให้การเข้าถึงข้อมูลเพื่อทำการสอบทานเกิดความล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็น

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า การขอมอนผันผันการจัดทำและสงรายงานที่แสดงฐานะและผลการดำเนินงานสำหรับงบการเงินรายไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ออกไปนั้น มีความจำเป็นและเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ โดยบริษัทขอขยายระยะเวลานำส่งออกไปจนถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 อย่างไรก็ตาม หากบริษัทสามารถดำเนินการได้เสร็จก่อนวันที่ดังกล่าว บริษัทจะนำส่งรายงานที่แสดงฐานะและผลการดำเนินงานสำหรับงบการเงินรายไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยเร็วที่สุด

บริษัทให้ความสำคัญในการจัดทำการเงินและเปิดเผยรายงานที่แสดงฐานะและผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับงบการเงินที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ เพียงพอและให้เป็นไปตามข้อกำหนด ดังนั้น การขอขยายระยะเวลานำส่งออกไปนั้น บริษัทและผู้สอบบัญชี จะมีระยะเวลาเพียงพอในการรวบรวม จัดทำและตรวจสอบข้อมูลที่จะมีการเปิดเผยให้แก่ผู้ลงทุนได้พิจารณาและรับทราบ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและน่าเชื่อถือ โดยที่บริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมยังสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของภาครัฐได้อย่างเหมาะสม

สำหรับระยะเวลาที่ขอม่อนผันการจัดทำและส่งรายงานที่แสดงฐานะและผลการดำเนินงานของบริษัทออกไปจนถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เป็นการขอขยายระยะเวลาซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของทางสำนักงานฯ กล่าวคือ "ไม่เกินระยะเวลาจัดส่งงบการเงินงวดถัดไป" ซึ่งทางบริษัทจะมีการดูแลและติดตามให้มีการจัดทำ จัดส่งและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามข้อกำหนด ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับประการใด ทางบริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและจะมีการแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลนี้ผ่านระบบการรับส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(โบรอัน เจมส์ สมิต)



(ยาน-คริสเตียน โรเชอไมเยอร์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สำเนาเรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย